

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 530/BC-MTTQ-BTT

Ninh Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

Căn cứ Công văn số 03/STP-HĐPH ngày 20/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai

Trên cơ sở các Kế hoạch số 392/KH-MTTW-BTT, ngày 10/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, hướng dẫn của của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Kế hoạch số 131/KH-MTTQ-BTT, ngày 14/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hoà giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Căn cứ Văn bản số 01/STP-HĐPH ngày 13/3/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn, rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2022 của tỉnh Ninh Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã lập danh sách cử và kiện toàn 01 đồng chí tham gia thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh và 02 đồng chí tham gia Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

2. Một số kết quả trọng tâm

2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực thi hành từ năm 2022; các văn bản, quy định về chính sách có liên quan trực

tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; về cải cách hành chính; du lịch; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm, ma túy; các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông.... Các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm 2021, năm 2022, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương; các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL trong giai đoạn 2022 – 2027; các văn bản liên quan đến công tác Mặt trận...

Mặt trận tổ quốc phối hợp với, chính quyền, các tổ chức thành viên, 2 tổ chức tôn giáo (Phật giáo và Công giáo) tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội thông qua việc xây dựng các mô hình điểm tại các địa phương trong tỉnh.

Trong tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn công tác cho hơn 450 lượt cán bộ Mặt trận các cấp. Tại các lớp tập huấn các đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; triển khai và tổ chức xây dựng các mô hình điểm phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh tại khu dân cư; việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

2.2. Công tác hòa giải ở cơ sở

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện có hiệu quả Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện đề án “*Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022*”. Phối hợp với các cơ quan chức năng nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ kinh phí cho Tổ hoà giải ở cơ sở hiện nay hầu như không có, hoà giải viên không được chi trả thù lao theo quy định tại Nghị định 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở do chưa có các quy định cụ thể việc cấp ngân sách của địa phương.

2.3. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp cùng các tổ chức thành viên tiếp tục vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu theo “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025” và hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận tổ quốc chủ trì và phát động. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp triển khai công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình; theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, tập hợp phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã được MTTQ các cấp trong tỉnh bám sát hướng dẫn của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; các nội dung, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề ra. MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các tổ chức thành viên của Mặt trận hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện đến tận các khu dân cư với những nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền; vận động nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của công dân... góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, góp phần quan trọng thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Hạn chế

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nhất là ở các địa phương vùng sâu, xa. Hình thức tuyên truyền chưa phong phú, kết quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở một số địa phương, cơ sở chưa cao.

Đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật tuy đã được củng cố, kiện toàn nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp, còn hạn chế nhất định về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, đồng thời chưa thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật do đó hiệu quả tuyên truyền chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn nhiều khó khăn.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2022.

1. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động.

2. Triển khai tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 đến địa bàn khu dân cư.

3. Tổng kết các mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cộng đồng dân cư. Tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền PBGLPL.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo Kế hoạch số 06/KH-MTTW-ĐĐ ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT, Ban DC-PL.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiện



Kết quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật

Tên đơn vị	Phổ biến pháp luật trực tiếp		Thi tìm hiểu pháp luật		Số tài liệu PBGDPL được phát hành (bản)			Hình thức PBGDPL khác	Kinh phí dành cho công tác PBGDPL		
	Số cuộc (cuộc)	Số lượt người tham dự (người)	Số cuộc thi (cuộc)	Số lượt người dự thi (người)	Tổng số	Tài liệu bản giấy (tờ rơi, tờ gấp, banner)	Tài liệu đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác		Tổng số kinh phí	Chia ra	
	2	450			450	450			Kinh phí NSNN cấp theo Đề án 14/ĐA-UBND	Kinh phí NSNN do cơ quan, đơn vị bố trí	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ xã hội hoá

Biểu số 2



Biểu số 2: BẢNG BÁO CÁO VIÊN, TUYỂN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, HOÀ GIẢI VIÊN CƠ SỞ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh			Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện			Số tuyển truyền viên pháp luật cấp xã			Hoà giải viên (người)						
Tổng số	Trong đó		Số người có trình độ chuyên môn Luật và tương đương	Số người tham gia PBGDPL trực tiếp	Số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thực pháp luật	Số người có trình độ chuyên môn Luật và tương đương	Số người tham gia PBGDPL trực tiếp	Trong đó		Giới tính	Dân tộc	Chuyên môn		Số được bồi dưỡng nghiệp vụ	
	Số người DTTS	Số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thực pháp luật						Số người tham gia PBGDPL trực tiếp	Trong đó			Nam	Nữ		Luật
2	1	0	1	1	8										

